



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร  
ที่ 460/ 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ กำกับ ติดตามสู่คุณภาพผู้เรียน : กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการ  
นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จะนิเทศ กำกับ ติดตามสู่คุณภาพผู้เรียน :  
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 ระยะที่ 2 ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 ตามโครงการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม  
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน : กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนา  
และส่งเสริมการแก้ปัญหาการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และโรงเรียนกิจกรรม  
เข้าค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Active Learning) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  
กาญจนาภิเษก ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โรงเรียนกัลยาณวัตร  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ

นางกรรณิกา	ศรีสัตย์รสนา	ประธานกรรมการ
นายจเด็จ	อาศนะ	รองประธานกรรมการ
นายอำมาตย์	นิรันดร์กุล	กรรมการ
นางชุรีพร	นาเลาะห์	กรรมการ
นางกัลยา	ดิงาม	กรรมการ
นางเสนห์	พวงมาลา	กรรมการ
นางจงกล	ศรีวิไล	กรรมการ
นางสุพิดา	โนพันธ์	กรรมการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และสนับสนุนคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงาน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

## 2. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายอนันต์	เดชโยธิน	ประธานกรรมการ
นางกัลยา	ดิงาม	รองประธานกรรมการ
นายสุนทร	สมบัติธีระ	กรรมการ
นายอนุพันธ์	ราศรี	กรรมการ
นางนิธิตา	เป้าศรี	กรรมการ
นางช่อพุทธรักษา	หมายบุญ	กรรมการ
นายนฤพล	เมนไธสง	กรรมการ
นางอนุรักษ์	ชาตาดิ	กรรมการ
นายกฤติเดช	จันทร์เพ็ญ	กรรมการ
นางรัตนา	ศรีพงษ์วิวัฒน์	กรรมการ
นางสาวนิตยา	เสนาคำ	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ศรีตระกูล	กรรมการ
นายสุรพงษ์	เรืองวงษ์วิทยา	กรรมการ
นางวัชรีย์	เหลืองกระโทก	กรรมการและเลขานุการ
นางสุกัญญา	พักวัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางปัทมิตา	ชาติประมง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัตนมน	จินดาภุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### หน้าที่

1. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และผลงานประกอบการการนิเทศ กำกับ ติดตามกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน
2. จัดแสดงเอกสาร หลักฐาน และผลงานประกอบการนิเทศ

## 3. คณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน

นางวัชรีย์	เหลืองกระโทก	ประธานกรรมการ
นางปัทมิตา	ชาติประมง	รองประธานกรรมการ
นางบุญวิภา	เชื้อสวอะถิ	กรรมการ
นางจิรนนท์	พรประเสริฐ	กรรมการ
นางสาวสุพรรณิ	ไชยคำภา	กรรมการ
นางเพียงพิมล	กองวาริ	กรรมการ
นางกาญจนา	โคตรแก้ว	กรรมการ
นางสุกัญญา	พักวัน	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรัตนมน	จินดาภุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### หน้าที่

1. จัดทำเอกสารแบบสำรวจการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

